

# CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, gia đình chúng tôi  
trân trọng báo tin cùng quý Linh Mục, quý Phó Tế, quý Tu Sĩ Nam Nữ,  
quý thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần:



## Bà Anna Lâm Thị Ngọc Dung

Sinh ngày 29 tháng 6 năm 1955  
Tại Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam

LÀ VỢ, MẸ, VÀ BÀ NGOẠI CỦA CHÚNG TÔI

Đã từ trần vào lúc 14 giờ 40 phút ngày 30 tháng 3 năm 2025 tại Portland, Oregon.  
Hưởng thọ 70 tuổi.

## Tang Gia Đồng Kính Báo

Chồng: Ông Gioan Baotixita Lê Văn Nhân (Trà Vinh, Việt Nam)  
Trưởng nữ: Maria Lê Thanh Trúc cùng chồng Francisco Nguyễn Đình Đạt và các  
cháu: Joan, Joseph, và Janelle Nguyễn (Portland, Oregon)  
Út Nữ: Anne Lê Trúc Linh (Sài Gòn, Việt Nam)



XIN MIỄN PHÚNG ĐIỀU và VÒNG HOA

Cáo phó này thay thế thiệp tang

Xin quý vị dâng lễ, lần Hạt Mân Côi hoặc đóng góp cho quỹ xây dựng của Giáo Xứ Đức Mẹ  
Lavang để cầu nguyện cho **linh hồn Anna**.  
sớm được hưởng lòng thương xót của Chúa.

# CHƯƠNG TRÌNH THĂM VIẾNG VÀ TANG LỄ



## CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ANNA LÂM THỊ NGỌC DUNG

Linh Cữu được quàn tại Nhà Nguyện Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang  
11731 SE Stevens Road - Happy Valley, OR 97086  
Tel: 503-249-5892

THỨ NĂM NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2025

2:00PM - 9:00PM

(Thăm Viếng & Cầu Nguyện)

**2:30PM** - Nghi thức phát tang

**3:00PM** - Quý Sơ Hội Dòng MTG Đà Lạt và Hội Bảo Trợ thăm viếng linh cữu và cầu nguyện

**4:30PM** - Quý Cha Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa và Hội Bảo Trợ thăm viếng linh cữu và cầu nguyện

**5:00PM** - Ban Giáo Dục Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang thăm viếng linh cữu và cầu nguyện

**6:30PM** - Thánh Lễ cầu nguyện cho Linh Hồn Anna

**Sau Thánh Lễ** - Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang, gia đình thân nhân, các Hội Đoàn, bạn hữu thăm viếng linh cữu và cầu nguyện.

THỨ SÁU NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2025

**7:00AM: THÁNH LỄ AN TÁNG** tại **THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LAVANG**

**LIVE  
STREAM**

@ gxlavangoregon.com (Tham dự trực tuyến)

**SAU THÁNH LỄ: DI QUAN VÀ AN TÁNG**

tại **Gethsemani Funeral Home**

(Đối diện Thánh Đường Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang).

**TANG GIA CHÚNG CON XIN CHÂN THÀNH CẢM Ạ**

# ĐÔI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI CỦA BÀ ANNA LÂM THỊ NGỌC DUNG 1955- 2025



Bà Anna Lâm Thị Ngọc Dung sinh ngày 29 tháng 6 năm 1955 trong một gia đình Phật giáo có 10 người con. Ba mẹ của bà là y tá phục vụ trong nhà thương ở Thủ Đức, Sài Gòn. Là người chị lớn trong gia đình, bà rất yêu thương và chăm lo cho các em.

Bà là người rất ham học và quyết tâm thi đậu vào trường trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức (KMTĐ), là 1 trong 3 trung tâm đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục tổng hợp tại Việt Nam và là ngôi trường duy nhất của Mỹ mở ra ở Việt Nam và dùng xe bus màu vàng đặc trưng để đưa đón học sinh. Bà đã trải qua 7 năm trung học ở đây (1967 - 1974). Cho dù đã rời trường hơn 50 năm, cho dù tất cả đã ra đời lưu lạc khắp nơi trên thế giới, bà vẫn giữ liên lạc và gặp gỡ các bạn học KMTĐ qua những lần họp mặt và hội ngộ toàn cầu.

Bà là cựu sinh viên trường Quốc Gia Thương Mại Sài Gòn (1974 - 1975), cựu sinh viên trường Đại Học Bách Khoa - Phú Thọ Sài Gòn, khoa Cầu Đường - Xây Dựng (1975 - 1978)

Sau khi ra trường, bà làm Kỹ Sư Cầu Đường - Xây Dựng, Tư Vấn Thiết Kế ở Vĩnh Long từ năm 1978 đến năm 1992 và ở Trà Vinh từ năm 1992 cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2010.

Năm 1983, bà kết hôn với ông Lê Văn Nhãn, một người Công giáo ở tỉnh Vĩnh Long và theo đạo cho đến khi qua đời. Ông bà có 2 người con gái. Bà là người vợ, người mẹ hết lòng chăm lo cho chồng và các con.

Trong quá trình làm việc, bà đã có nhiều cộng tác thiện nguyện với các Đức Giám Mục và Linh Mục ở giáo phận Vĩnh Long/Trà Vinh trong việc tư vấn thiết kế và giám sát xây dựng các công trình sau:

- Nhà thờ Tập Ngãi ở Tiểu Cần, Trà Vinh
- Nhà thờ Giồng Lớn ở Cầu Ngang, Trà Vinh
- Nhà Thờ Định Bình, Tiểu Cần, Trà Vinh
- Nhà thờ Hòa Lạc, huyện Châu Thành, Trà Vinh
- Nhà Hưu Dưỡng của tòa Giám Mục Vĩnh Long, nay là nhà khách Giáo phận Vĩnh Long.
- Nhà Mục Vụ và nhà Hưu Dưỡng của nhà thờ Trà Vinh.
- Trường mầm non Bình Minh của dòng nữ tu Thánh Phaolo Trà Vinh
- Trung tâm hành hương kính Thánh Philipphê Minh, Đình Khao, Vĩnh Long

Trong thời gian các con còn học trung học, bà đã giữ chức vụ Chủ tịch Hội Phụ Huynh học sinh trường Trung Học Chuyên Trà Vinh hơn 10 năm. Bà đã giúp trường gây quỹ học bổng và giúp đỡ cho rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục việc học.

Bà qua định cư ở Portland, Oregon vào năm 2017 để gần gũi và chăm lo cho các cháu.

Sau thời gian đau bệnh, bà được Chúa rước về nhà Cha, để lại niềm thương tiếc cho gia đình nội ngoại 2 bên và các con cháu.